

ชื่อศูนย์ฝึกอบรม : ศูนย์ฝึกอบรมเจแปค (JFAC TRAINING CENTER)

หลักสูตรการฝึกอบรม : หลักสูตรเทคนิคผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมและการควบคุมอัตโนมัติสำหรับนักขาย

JFAC IE & FA. Technical Skill For Sales Course (IEF)



ที่มาของการสร้างหลักสูตร : เนื่องจากจากการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรการประกอบและวางรีจิง JFAC Assy and Wiring Panel Course ที่ถือเป็นหลักสูตรแกนหลักของศูนย์ฝึกอบรม JFAC พบว่ามีผู้ฝึกอบรมจำนวนมากไม่เพียงพอที่มีความสนใจในอาชีพงานขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากงานขายสินค้าประเภทนี้ จำเป็นต้องใช้ทักษะด้านเทคนิค การนำเสนอวิธีการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การเสนอเทคนิคเพื่อแก้ปัญหา การเปรียบเทียบคุณสมบัติสินค้า และอื่นๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเทคนิคระดับสูง และต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำงาน เทคโนโลยี 4.0 ในยุคอนาคต จะเกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศได้ ผู้จำหน่ายอุปกรณ์จะต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ มีทักษะการนำเสนอ มีการเรียนรู้เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นศูนย์ฝึกอบรม JFAC จึงได้มีการคิดค้นและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับผู้ที่มีความสนใจในสาขาอาชีพงานขาย โดยการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรงานขายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมและการควบคุมอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์หลักสูตร : เพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านงานขาย เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม การประเมินลักษณะงาน เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ โครงการ หรือเทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างเหมาะสม ฝึกการอ่านคู่มือ เอกสารข้อมูล เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติ คุณลักษณะสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านเศรษฐศาสตร์สำหรับงานขาย เพื่อนำเสนอความคุ้มค่าให้กับลูกค้าในการลงทุนปรับปรุงและพัฒนาระบบ จนนำไปสู่การปิดงานขาย

ลักษณะและวิธีการฝึกอบรม : สำหรับการศึกษาในหลักสูตรนี้ มีสัดส่วนการฝึก ภาคทฤษฎีและการบรรยาย ร้อยละ 20 ภาคทดลองและปฏิบัติ ร้อยละ 80 เน้นการฝึกอบรม ให้ความรู้ บรรยาย เพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านเทคนิคผลิตภัณฑ์ และมีการฝึกปฏิบัติการการนำเสนอ การพูด การสรุปงาน จบประมาณ และมีการฝึกปฏิบัติการวางรีจิงร่วมด้วย โดยหลักสูตรนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ระยะเวลาการฝึก 32 ชั่วโมง หรือ 4 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้



คำแนะนำ : เพื่อประสิทธิภาพประโยชน์ของผู้ฝึกในการรับความรู้อย่างต่อเนื่อง

ควรลงเรียนคอร์ส JFAC Industrial Electric Sales Course (IES-L1) และ JFAC Industrial Electric Sales Course (IES-L2) อย่างต่อเนื่องในวันติดกัน

